

ข่าวประจำวัน ที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	"ดร.จิตติเชษฐ" กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกต.ยโสธร	9
2	ALK ออนไลน์	กกต. ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง	10
3	พิมพ์ไทยออนไลน์	กกต.ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง	11
4	คมชัดลึกออนไลน์	กกต.ลงพื้นที่ยโสธร หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง	13

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยโพสต์ออนไลน์	'สมชัย'ไขปม'ปชป.'ไม่ส่ง'มาร์ค'นั่งกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ	14
2	MGR ออนไลน์	วอล์กเอาต์ สภากลุ่ม! หลัง รบ.ลุยบังคับคะแนนใหม่ 6 ปชป.สวนมติ "อนุทิน" มีชื่อโหวตทิ้งที่ไม่อยู่	15
3	ข่าวสดออนไลน์	ด่วน! ฝ่ายค้านชนะในสภา "ตั้ง กมธ.เช็กบิล ม.44" ส.ส.รัฐบาล แห้โหวตให้ ฝ่ายแพ้วีตรวน	17
4	แนวหน้าออนไลน์	สิ่งที่ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยจะต้องยึดมั่น	18
5	แนวหน้าออนไลน์	ชี้ผลเลือกตั้งฮองกง อาจกระทบการเลือกผู้บริหารปีหน้า	20
6	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ธนิช' พรรคเพื่อไทยมาคนแรก ลงทะเบียนสมัครเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น	21

กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 พ.ย. 2562



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศ.สันต์ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสนง.กกต.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมรอบรู้ กกต.

กรรมการการเลือกตั้ง

สังเกตการณ์การรับสมัคร ส.ส. เขต 7 จ.ขอนแก่น

28 พ.ย. 2562



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายรัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวิจิณฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำ กกต. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เฉพาะอำเภอหนองเรือ และ อำเภอมัญจาคีรี โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ พ.ต.ปิยะชาติ รุจิรชุนท์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เขต 6 และนายอภิรักษ์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมรอบรู้ กกต.

กรรมการการเลือกตั้ง มอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ จ.อุบลราชธานี



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.จิตติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ประจำปี 2562 ตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านมีการณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงทำให้เกิดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยมี พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ท.เรืองยศ มีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา กรุงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวอริยญา แววศรี ปลัดอำเภอเมืองใน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเชิงเนินพิทยาคาร อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมรอบรู้ กกต.

กรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านไม่ชายเสียงต้นแบบ จ.ยโสธร

27 พ.ย. 2562



เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.รัฐติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และหมู่บ้านไม่ชายเสียงต้นแบบ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนากิจการ 26 พ.ย. 2562



เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการพัฒนากิจการและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนธร จิรังค์เรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยประเด็นดังกล่าว นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนากิจการเมืองว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ อาคารรัฐสภา

พรุ่งนี้มีอะไร

การประชุม / กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562	09.00 น.	จังหวัดขอนแก่น	นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น และการเตรียม ความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง
	09.00 น.	จังหวัดอุบลราชธานี	ดร.ฐิติเชษฐ หนูชานาญ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการเตรียม ความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น

การประชุม / กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562	13.30 น.	ห้องประชุม 501	พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประชุมคณะทำงานพิจารณา หลักเกณฑ์กองทุนเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และกิจการสาธารณประโยชน์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	10.00 น.	ห้องประชุม รองเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณา การจ่ายเงินชดเชย

ข่าวอ้างอิง

"ดร.ฐิติเชษฐ" กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกต.ยโสธร

สยามรัฐออนไลน์ 27 พฤศจิกายน 2562 ภูมิภาค



เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางยุรดา ทองธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ดร.ฐิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบปัญหา ในการทำงาน เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ลงพื้นที่บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร เพื่อเยี่ยมหมู่บ้านไม่ขายสิทธิ์ชื่อเสียงต่อไป

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/117669>

กท.ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง



วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.จิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดไฮสเตรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไฮสเตร ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กทต.)ยไฮสเตร ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดไฮสเตร รับทราบปัญหาในการทำงาน เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดไฮสเตร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดไฮสเตร พร้อมเจ้าหน้าที่ กทต. ให้การต้อนรับ

นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.จิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน และหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดไฮสเตร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดไฮสเตร นายธีระพงษ์ คุ้มเคี่ยม นายอำเภอป่าดัว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ประธานและกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลศรีฐาน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้านให้การต้อนรับ นางยุรดา ทองธนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไฮสเตรกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักและ

เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนร่วมกัน จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันที่จะผนึกกำลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ

ในการสนับสนุนการดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) ให้ครบทุกตำบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดไฮสเตร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลครบทุกตำบล จำนวน 79 แห่ง (78 ตำบล 1 ชุมชน) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดไฮสเตร เป็นศูนย์กลางของชุมชนตำบลศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน เป็นกลไก ขับเคลื่อนสำคัญผลักดันให้มีการดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ทั้งหมด 18 คน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน ระดับตำบล เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย และกรเลือกตั้งไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งในทุกระดับ ช่วยกันสอดส่องสังเกตการณ์การเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือดำเนินการเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งและกิจกรรมอื่นๆ ของตำบล

อ้างอิง : <https://www.talknewsonline.com/175208/>

กทต.ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง

28 พฤศจิกายน 2562



วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.ฐิติเชษฐ หนูชนุก กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กทต.)ยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รับทราบปัญหา ในการทำงาน เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธรรมากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ กทต.ให้การต้อนรับ

นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.ฐิติเชษฐ หนูชนุก กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน และหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ้มเคี่ยม นายอำเภอป่าดัว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ประธานและกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลศรีฐาน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้านให้การต้อนรับ

นางยุรดา ทองธรรมากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนร่วมกัน จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันที่จะผนึกกำลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต)ให้ครบทุกตำบลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลครบทุกตำบล จำนวน 79 แห่ง (78 ตำบล 1 ชุมชน) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์กลางของชุมชน



ตำบลศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน เป็นกลไก ขับเคลื่อนสำคัญผลักดันให้มีการดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ทั้งหมด 18 คน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน ระดับตำบล เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย และกรเลือกตั้งไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งในทุกระดับ ช่วยกันสอดส่องสังเกตการณ์การเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือดำเนินการเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งและกิจกรรมอื่นๆ ของตำบล

อ้างอิง : <https://www.pimthai.co.th/17776>

กท.ลงพื้นที่ยโสธร หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 22:18 น.



วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.ฐิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กท.)ยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รับทราบปัญหา ในการทำงาน เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาวนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธัญญากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ กท.ให้การต้อนรับ

นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.ฐิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน และหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ้มเคี่ยม นายอำเภอป่าดิว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ประธานและกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลศรีฐาน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้านให้การต้อนรับ

นางยุรดา ทองธัญญากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนร่วมกัน จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันที่จะฉีกกำลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต)ให้ครบทุกตำบลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลครบทุกตำบล จำนวน 79 แห่ง (78 ตำบล 1 ชุมชน) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์กลางของชุมชนตำบลศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน เป็นกลไก ขับเคลื่อนสำคัญผลักดันให้มีการดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/local/401433?fv=>

'สมชัย'ไขปม'ปชป.'ไม่ส่ง'มาร์ค'นั่งกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:05 น.



27 พ.ย. 62 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ กรณี ปชป.ไม่เสนอชื่ออภิสิทธิ์ เป็น กมธ.วิสามัญ แก้รัฐธรรมนูญ ผมมีความเห็น ดังนี้

1. กมธ.วิสามัญ พลาดโอกาสที่จะดึงคนที่เห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบในทางปฏิบัติไปอีกคนหนึ่ง และคนๆนี้มีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทการทำงานในเรื่องนี้ได้เต็มที่ โดยไม่มีเก้าอี้ ส.ส. หรือ เก้าอี้ กมธ.ชุดอื่นๆ นั่งทับซ้อน

2. การแก้กล่าวอ้างว่า ถึงเสนอคุณอภิสิทธิ์ ก็คงไม่ได้มีโอกาสเป็นประธาน กมธ. เลยไม่เสนอชื่อเป็น กมธ. ก็ดูเป็นเหตุผลที่แปลก รวากับว่า ถ้าเข้ามาต้องเป็นประธานเท่านั้น เมื่อไม่ได้เป็นประธาน ก็ไม่ต้องเข้า ผมไม่คิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะคิดเช่นนั้น เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์พร้อมจะทำงานในทุกหน้าที่เพื่อให้บ้านเมืองดีขึ้น

3. การกล่าวอ้างว่า เกรงว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาล สะท้อนถึงอำนาจในการต่อรองและความสามารถในการเจรจาของ ปชป. น้อยมากหรืออย่างไร ปชป.ควรใช้โอกาสจากการเป็นพรรคที่มีจุดยืนที่ชัดเจนและเคยประกาศต่อประชาชน รวมถึงเป็นพรรคหลักที่ต่อรองจนประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ในนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรัฐบาล เจรจาขอให้พรรคร่วมรัฐบาลให้การสนับสนุน หรือหากแสดงจุดยืนที่มั่นคงชัดเจน การได้เสียงสนับสนุนจากฝ่ายค้าน (แบบไม่ไขว่หน้า) ก็น่าจะเกิดขึ้นได้

4. กรณีแบบนี้ ถ้าเป็น ภูมิใจไทย คงพูดไปแล้วว่า ไม่ได้เป็นประธาน กมธ. ก็จะทบทวนการอยู่ร่วมรัฐบาล เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของพรรค

อยู่เป็น ต้องต่อรองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นด้วย

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/51250>

วอล์กเอาต์ สภาล่ม! หลัง รบ.lynั้บคะแนนใหม่ 6 ปขป.สวณมติ "อนูทิน" มีชื่อโหวตทั้งที่ไม่อยู่

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2562 20:13 ปรับปรุง: 27 พ.ย. 2562 21:34 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประชุมสภาล่มจนได้ องค์กรประชุมไม่ครบ เหตุ รบ.ดันทุรังันบใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษา ม.44 เจอฝ่ายค้านวอล์กเอาต์ แฉ ส.ส.รบ.โตตรัม 18 คน ป.ป.ช.แหกมติวิป โหวตสวน 6 คน แฉม "เสี่ยหนู" แฉลงข่าวอยู่แต่ันมีชื่อโหวตลงมติ

วันนี้ (27 พ.ย.) เมื่อเวลา 18.53 น. เปิดประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร อีกครั้ง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ย้ำว่า ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น อาจทำให้สมาชิกบางคนไม่เข้าใจ แต่ขอบคุณที่ส่วนใหญ่เข้าใจ แต่ก็พยายามพูดคุยข้างนอกหาข้อยุติว่าจะจบด้วยวิธีไหน

นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอให้ประธานวิปรัฐบาลถอนญัตติการันบคะแนนออกไป เพื่อให้การทำงานร่วมกันในรัฐสภาเป็นไปด้วยดี เพราะการเสนออนุญัตติตั้งกล่าวสามารถเสนอได้ทั้งสองฝ่าย ดังนั้น เราต้องช่วยกันเพื่อหาทางออก แต่หากยังยืนยันจะให้มีการันบใหม่ ฝ่ายค้านก็จะขอไม่ร่วมด้วยเพราะไม่มีความจำเป็น

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่เคยคิดจะใช้มาตรา 85 เพื่อขอให้ันบคะแนนใหม่ แต่หลังจากที่มีโอกาสดูรายละเอียด จะเห็นว่า หลายคนอยู่ในห้องแต่ปรากฏรายชื่อว่างดออกเสียง หลายคนโหวตแล้วแต่กลับตรงกันข้าม แต่การทำงานในระบบวิปรัฐบาลเราทำด้วยความละเอียดรอบคอบ และเช็คมาโดยตลอด ไม่ต้องการเอาชนะคะคาน เมื่อเป็นมติวิปรัฐบาลเราก็จะเดินตามแนวทางขิงวิป แต่ถ้าเกิดพรรคใดไม่ได้ปฏิบัติจะให้เห็นภาพชัดขึ้น วันนี้าจจะเห็นแค่ครั้งหนึ่งก็อาจไม่ถูกใจฝ่ายค้านแต่จำเป็นจริงๆ ที่ต้องเสนอนันบคะแนนใหม่

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วิธีปฏิบัติของฝ่ายค้านเมื่อมีปัญหา ไม่ได้เสนอนันบใหม่ แต่ใช้วิธีการหารือต่อประธานสภาหากมีปัญหา หากจะันบใหม่ทั้งหมด 500 คน จะไม่คุ้มกับเวลา และขอให้เลือกวิธีอื่นที่เคยทำแทนที่จะันบใหม่ทั้งหมด

นายชวน กล่าวว่า ตนพยายามจะให้โอกาสพวกเราให้จบด้วยดีเพราะ เราต้องทำงานอีกยาวไกล เมื่อผู้เสนอยืนยันให้ันบใหม่ก็ต้องดำเนินการ หากไม่พอใจต้องขอภัยด้วย

จากนั้นได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการันบคะแนน โดยไม่มีฝ่ายค้านร่วมด้วย ขณะที่ฝ่ายค้านทยอยเดินออกห้องประชุม ส่วน นายพิเชษ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอนันบองค์ประชุม

จากนั้น นายชวน ได้ให้สมาชิกกดบัตรแสดงตนเพื่อนับองค์ประชุม นายวิรัช กล่าวว่า ตอนนี้มีกรรมการนับองค์ประชุมเพื่อนสมาชิกชี้กฝ่ายค้านเดินออกนอกห้องประชุมไป แต่ถึงอย่างไรพຽงนี้ก็จะมีการประชุมอยู่แล้ว ขอให้เลื่อนญัตติออกไปก็ได้ จากนั้นนายชวนได้ขานจำนวนองค์ประชุมว่า มีสมาชิกทั้งสิ้น 92 เสียง ตนขอสั่งปิดการประชุมเวลา 19.17 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของผลโหวต 236 ต่อ 231 งตออกเสียง 2 ปรากฏว่า มี ส.ส. 33 คน ไม่ได้มาร่วมโหวต ประกอบด้วย พรรคร่วมรัฐบาล 18 คน ได้แก่ พลังประชารัฐ 8 คน ประชาธิปัตย์ 6 คน ภูมิใจไทย 3 คน ชาติไทยพัฒนา 1 คน ขณะที่เป็นฝ่ายค้าน 15 คน ได้แก่ เพื่อไทย 10 คน อนาคตใหม่ 2 คน เศรษฐกิจใหม่ 1 คน เสรีรวมไทย 1 คน ประชาชาติ 1คน ส่วน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 6 เสียง ที่โหวตให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 5 คน ประกอบด้วย นายเทพไท เสนพงศ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นายพนิช วิจิตเศรษฐ์ นายอันวาร์ สาและ และ นางกัณฑวรรณ ตันเถียร

อย่างไรก็ตาม เป็นที่หน้าสังเกตว่า ระหว่างที่ประชุมสภามีการโหวตลงคะแนนอยู่นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังคงแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในประเด็นสารพิษ ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารรัฐสภา อยู่ แต่กลับมีรายชื่อปรากฏในรายงานการประชุมว่าลงมติโหวตไม่เห็นด้วย

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9620000113935>

ด่วน! ฝ่ายค้านชนะในสภา “ตั้ง กมธ.เช็กบิล ม.44” ส.ส.รัฐบาลแห่โหวตให้

ฝ่ายแพ้ตีรวน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 17:38 น.



ด่วน! ฝ่ายค้านโหวตชนะในสภา ตั้ง “กมธ.เช็กบิล ม.44” ส.ส.รัฐบาลแห่ทะเลาะแนบให้ ตีรวนวุ่น!

27 พ.ย. เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ประชุมสภา ได้เปิดให้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้เสนอญัตติขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาผลกระทบ การกระทำ ประกาศคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 หลังนายปิยบุตร แถลงเหตุผลเสร็จ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เปิดให้โหวตเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ในการตั้ง กมธ.ดังกล่าว ผลปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นด้วย 236 เสียง ไม่เห็นด้วย 231 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ทำให้มีเสียงฮือฮาในห้องประชุม เพราะฝ่ายค้านชนะโหวตให้ตั้ง โดยคาดว่าจะมีเสียงสนับสนุน จาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจำนวนหนึ่ง คาดว่ามาจาก ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์

อย่างไรก็ตาม หลังผลโหวต ฝ่ายรัฐบาล โดย นายสาธิต ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ขอนับคะแนนใหม่ทันที อ้างว่าคะแนนเฉียดฉิวกันเกินไป โดยใช้การขานชื่อ และได้มีการถกเถียงให้ประธานแจ้งให้ชัดเจนว่าจะ “นับคะแนนใหม่” หรือ “ลงคะแนนใหม่” จนทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นทั้งสองฝ่าย จนเกิดความวุ่นวายในสภาชั่วขณะ

ในขณะที่นายชวน ยืนยัน ต้องทำตามข้อบังคับการประชุม ตามมาตรา 85 คือให้ลงคะแนนใหม่ โดยที่ฝ่ายค้านโต้แย้ง ว่าที่รัฐบาลเสนอ คือนับคะแนนใหม่ ไม่ใช่การลงคะแนน แต่นายชวนตัดบทให้ลงคะแนนใหม่ แต่ไม่สามารถลงคะแนนใหม่ได้ เพราะฝ่ายค้านไม่ส่งตัวแทนเป็นกรรมการนับคะแนน พร้อมกับส่งเสียงโห่ ไม่เห็นด้วยกับนายชวน ทำให้นายชวนกล่าวว่า “ให้รักษามารยาทในสภาหน่อย ที่นี้รัฐสภา ไม่ใช่โรงเหล้าเถื่อน”

กระทั่ง เวลา 17.45 น. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอพักการประชุม เป็นเวลา 5 นาที เพื่อยุติความวุ่นวายในสภาดังกล่าว จากนั้น นายชวน ในฐานะประธานที่ประชุม ได้สั่งพักการประชุม เป็นเวลา 15 นาที ซึ่งเกินกว่านายสมพงษ์ได้เสนอที่ต่อประชุมไว้

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3093230

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ



รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 02.00 น.

สิ่งที่ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยจะต้องยึดมั่น
ดูทั้งหมด

นักการเมืองของไทยไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะพวกนักเลือกตั้ง จะโดยแกล้งไม่เข้าใจเพื่อผลประโยชน์ของตน เพราะคนพวกนี้โดยเฉพาะนักเลือกตั้งจะอ้างว่าเขามาจากการเลือกตั้งโดยยึดว่าการเลือกตั้งเป็นหลักประชาธิปไตย ความจริงการเลือกตั้งเป็นเพียงขบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนไปทำหน้าที่แทนประชาชนในรัฐสภาเท่านั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเป็นระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งการปกครองของประเทศไทยมิได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว เพราะประการแรกประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่แสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตยเพียงไม่ถึงสามในสี่ได้แก่ เวลาในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนมิได้เลือกเพราะผู้สมัครมีอุดมการณ์ แต่เลือกเพราะอามิสสินจ้างในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อสิทธิขายเสียง หรือรู้จักกันมากกว่าจะเข้าใจว่าเลือกเพื่อทำหน้าที่อะไร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเอาใจใส่ หวงแหนในสิทธิของตน ฉะนั้น เมื่อเลือกตัวแทนไปแล้วตัวแทนเหล่านั้นจะเอาสิทธิของตนไปต้มยำทำแกงอย่างไรก็ได้ โดยเฉพาะพวกผู้แทนฯที่ซื้อเสียงแล้วนำความเป็นผู้แทนฯไปทำการหากิน ไปคอร์รัปชั่น ทั้งโดยตรงและโดยนโยบาย สร้างความร่ำรวยให้แก่ตน ส่วนประชาชนก็ยิ่งถูกเอาเปรียบ และบางคนยังพินอบพิเทาพวกผู้แทนฯ โดยยังยึดติดกับระบบเจ้าขุนมูลนาย เป็นเสมือนทาสที่ยังไม่ถูกปลดปล่อย

ที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศไทยมีการปกครองที่เรียกว่า ประชาธิปไตยเพียงแต่ในนามเท่านั้น ประชาชนไม่เคยลุกขึ้นรักษาสิทธิของตนหรือมีบ้างเพียงครั้งคราวเท่านั้น เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็เลิกสนใจสิทธิทางการเมืองของตน ทั้งนี้เพราะคนไทยไม่เคยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของตน ดังประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้กระทำเลย ฉะนั้นถ้าประชาชนชาวไทยต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วจำเป็นต้องทำการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงการแก้กฎกติกาดังที่เคยผ่านมา แต่จำเป็นต้องปฏิรูปจิตและวิญญาณของประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยไปพร้อมกัน นั่นหมายความว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องรู้จักและหวงแหนสิทธิและหน้าที่ของตน โดยไม่ยินยอมหรือสยบต่ออำนาจใดๆ ที่นอกกติกา เช่น อำนาจโดยมิชอบของข้าราชการ นักการเมือง ด้วยเลิกละความคิดที่ว่าธุระไม่ใช่ เป็นธุระใช่ ไม่เป็นไทยเฉย หรือสยบต่ออำนาจโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด และที่สำคัญ คือ การรวมกลุ่มพลังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็กลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม กลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือเปรียบเสมือนการสร้างอาคาร คือ ประเทศ กลุ่มพลังต่างๆ จะเปรียบเสมือนเสาเข็มที่จะทำให้อาคารหรือประเทศมั่นคง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดังนี้ จะพบว่าประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมาเปรียบเสมือน อาคารที่ปราศจากเสาเข็ม

อย่างไรก็ดี นอกจากนี้อีกกลุ่มพลังต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มพลังทางการเมืองจะต้องเป็นกลุ่มพลังที่ถาวรไม่ใช่กลุ่มเฉพาะกิจ และต้องรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นและถาวรถ้าปราศจากกลุ่มพลังที่ถาวรแล้ว การเมืองของประเทศจะกลับสู่วังวนดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ฉะนั้น ถ้าต้องการให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นและยั่งยืนในสังคมไทย ประชาชนชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยจะต้องรวมพลังกันเป็นกลุ่มการเมืองดังกล่าวแล้วข้างต้นที่จะเป็นฐานรากของพรรคการเมือง ที่มั่นคงและถาวรโดยมิยินยอมให้กลุ่มอื่นที่ใช้วิธีการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสอดแทรกเข้ามาทำลายหลักประชาธิปไตยได้ โดยประชาชนในสังคมจะต้องยึดหลักที่ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/columnist/42203>



'ธนิช' พรรคเพื่อไทยมาคนแรก ลงทะเบียนสมัครเลือกตั้ง ซ่อมขอนแก่น

๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๔๘ น.

28 พ.ย.62 - เมื่อเวลา 07.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ที่กำหนดจัดให้มีการรับสมัครวันแรกวันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2562 ซึ่งในการจัดเตรียมสถานที่และการลำดับขั้นตอนต่างๆของการสมัครเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีนายรัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ในฐานะ ประธาน กกต.ขอนแก่น เขต 7 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามระเบียบที่ กกต.กำหนด

ในขณะที่เหล่าบรรดากองเชียร์ของว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง ต่างเริ่มทยอยกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณด้านหน้าว่าการอำเภอ ท่ามกลางการจัดระบบการจราจรและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและ กกต.อย่างเข้มงวด จนกระทั่งถึงเวลา 07.09 น. ได้มีนายธนิช มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 จากพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคนแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. คอยอำนวยความสะดวกและจัดลำดับการลงทะเบียนตามขั้นตอนของ กกต.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายอภิรักษ์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งนั้นหากมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. ก็จะมีการพูดคุยและตกลงในเรื่องของการจัดเรียงลำดับการเป็นผู้สมัคร ซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากลำดับหมายเลข แต่หากผู้สมัครรายใดมาหลังจากเวลา 08.30 น. ก็จะเรียงตามลำดับการลงทะเบียนในเอกสารเป็นลำดับของการสมัครรับการเลือกตั้งทันที

"เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสมัครรับการเลือกตั้ง ซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลาก ซึ่งเมื่อได้หมายเลขแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสมัครตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเมื่อสมัครแล้วนั้น กกต.จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน และในวันที่ 5 ธ.ค.จะประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 22 ธันวาคมนี้" นายอภิรักษ์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/๕๑๓๐๒>